

# THE POWER

by TRANSPORT JOURNAL

ประจำเดือนมกราคม 2557 (หน้า 30 - 31)

## CSR

### ทำเรือประจวบอาสา...แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนตอยสูง ปี 2



นับเป็นปีที่ 2 ที่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทำเรือ ประจวบ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตที่ 1 เดินทางจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อเนื่องโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนตอยสูง ปี 2 อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก่อน ผู้บัญชาการ ทหารเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตที่เรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบกล่องและปลา

แห้งให้กับโครงการส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือ

ถาวร ดคนานัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด บริษัทในกลุ่มขนส่ง เครือสหวิริยา กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นมาจาก ทหารเรือภาคที่ 1 เชิญทางบริษัทเข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ทางบริษัทได้เข้าร่วมบริจาคและเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬาในพื้นที่อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแม่ระมัดหลวง, โรงเรียนชุมชนสมเด็จนอก, โรงเรียนชุมชนสมเด็จใน, โรงเรียนโป่งกุ่มใหญ่ และโรงเรียนบ้านถนน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้โรงเรียนในโครงการส่วน



พระองค์เจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้งต้องการที่จะแบ่งปัน และตอบแทนสิ่งดีๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์คืนสู่สังคม อีกแนวทางหนึ่งที่เราเล็งเห็นถึงความตั้งใจและจริงจังของพนักงานทุกคน ที่อาสาสมัครมีส่วนร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมในการจัดชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น สำหรับในปีนี้ “ทำเรือประจวบอาสา” ได้ร่วมแรงร่วมใจเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านแม่ระมัด หลง ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่บนยอดตอยสูง การเดินทางยากลำบาก และใช้ระยะเวลาในการกว่าจะถึงที่หมาย ซึ่งหนทางที่ยากลำบากนั้น ไม่ใช่สิ่งสำคัญของการไปร่วมมอบของต่างๆ ให้

กับน้องๆ บนยอดตอยแห่งนี้ **ปกาศา ธนวรบัณฑิตย์** หรือพี่เลี้ยง หนึ่งในอาสาสมัครทำเรือประจวบอาสา กล่าวถึงความประทับใจในกิจกรรมนี้ว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญ ประโยชน์ที่ตามมา และเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ ซึ่งการเดินทางมาค่อนข้างลำบาก ทางหอคมมากและอากาศที่หนาว แต่พอมารู้ได้พบน้องๆ กลับรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียว เมื่อเห็นแววตาที่ดีใจของน้องๆ ที่เห็นพวกพี่ๆ ขึ้นมาหาแม่หนูทางจะลำบาก แสดงให้เห็นว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน และตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะต้องกลับมาอีกครั้งแน่นอน”



ถาวร ดคนานัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด